

Số: 68/BC-BQLKKT

Kon Tum, ngày 31 tháng 3 năm 2016

BÁO CÁO

**kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị 1973/CT-TTg, ngày 07/11/2011
của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh**

Thực hiện Công văn số 490/SNV-CCVC, ngày 30/03/2016 của Sở Nội vụ về việc báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 1973/CT-TTg. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) báo cáo như sau:

I. Công tác chỉ đạo và triển khai:

BQLKKT tỉnh đã tổ chức quán triệt sâu sắc về mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01/7/2011 của Ban Bí thư; Chỉ thị số 1973/CT-TTg, ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 14/KH-TU, ngày 04/11/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Công văn số 2282/UBND-TH, ngày 27/12/2011 của UBND tỉnh và sự chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên¹ cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan, đồng thời xây dựng các kế hoạch cụ thể để chỉ đạo triển khai thực hiện².

Trong 5 năm (từ 2011-2015), Đảng uỷ, cơ quan đã ban hành 41 văn bản (chương trình, kế hoạch, báo cáo, công văn, hướng dẫn, quy định...) để chỉ đạo, triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị (có danh mục cụ thể các văn bản đã ban hành kèm theo).

II. Kết quả thực hiện:

1. Sự chuyển biến trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động:

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo ra sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, CCVC,LD cơ quan; tạo nên sự chuyển biến về tư tưởng và hành động, ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống tốt hơn, thể hiện tinh thần tự học, tự rèn luyện được nâng lên; việc chấp hành nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan về giờ giấc, thái độ, tác phong làm việc được tốt hơn; tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, góp ý phê bình chân thành, mang tính xây dựng cao, không khí dân

¹ Đảng uỷ Khối (trước đây), Huyện uỷ Ngọc Hồi (hiện nay)

² Kế hoạch số 165-KH/ĐUCS, ngày 28/11/2011 về kế hoạch thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 207-KH/ĐUCS ngày 09/4/2012, Kế hoạch số 369-KH/ĐUCS ngày 10/4/2013, Kế hoạch số 757-KH/ĐUCS ngày 14/3/2014; Kế hoạch số 14-KH/ĐU, ngày 07/4/2015; Kế hoạch số 186-KH/ĐU, ngày 10/3/2016 về kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.

chủ trong cơ quan, đơn vị luôn được giữ vững, phát huy. Nhiều cán bộ, đảng viên tận tâm, tận lực với công việc; thực hiện nghiêm túc quy định về chuẩn mực đạo đức do cơ quan quy định; có mối quan hệ tốt với tổ chức, công dân trong giải quyết thủ tục hành chính; việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí có chuyển biến tốt với những việc làm thiết thực phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, là động lực để toàn thể cán bộ, đảng viên, CCVC, LĐ trong cơ quan phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

2. Trách nhiệm gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu cơ quan, đơn vị thông qua việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

Trên cơ sở Hướng dẫn số 05-HD/TU, ngày 10/01/2013 của Tỉnh uỷ về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chuẩn mực đạo đức, lối sống của cơ quan³ và 07 nội dung quy định tại Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương (về tư tưởng chính trị; về đạo đức, lối sống, tác phong; về tự phê bình và phê bình; về quan hệ với nhân dân; về trách nhiệm trong công tác; về ý thức tổ chức kỷ luật; về đoàn kết nội bộ), cơ quan đã triển khai đến các cá nhân là cán bộ lãnh đạo chủ chốt lựa chọn những nội dung phù hợp để đăng ký và gương mẫu thực hiện⁴ (Cấp ủy Chi bộ, cơ quan nơi công tác, sinh hoạt theo dõi, giám sát, giúp đỡ và thông báo công khai bản đăng ký trước Chi bộ, cơ quan đề cán bộ, đảng viên và quần chúng biết, giám sát việc thực hiện).

Trong quá trình thực hiện, xác định được vai trò, vị trí của người lãnh đạo cơ quan, thời gian qua các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đã thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng, nêu gương sáng trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, là tấm gương để CCVC, LĐ noi theo (nhiều đồng chí đã xây dựng được những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tiêu biểu như trong công tác CCHC, TTHC, công tác QLQHXD,...).

3. Việc công bố và tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp:

Cơ quan BQLKKT tỉnh đã tiến hành xây dựng và định kỳ rà soát, bổ sung những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, chỉ đạo CBCC, VC xây dựng kế hoạch phấn đấu theo chuẩn mực đạo đức mới trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh⁵.

4. Công tác phối hợp với các tổ chức Đảng, đoàn thể trong việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

³Quyết định số 94/QĐ-BQLKKT, ngày 10/5/2013 của BQLKKT tỉnh.

⁴Năm 2013 có 21 đồng chí; năm 2014 có 16 đồng chí; năm 2015 có 19 đồng chí là cán bộ chủ chốt viết bản đăng ký nêu gương

⁵Quyết định 105-QĐ/BQLKKT về xây dựng tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của CBCC trong cơ quan, đơn vị; Quyết định số 112/QĐ-BQLKKT về ban hành chuẩn mực đạo đức của CBCC, VC, NV BQLKKT tỉnh; Quyết định số 94/QĐ-BQLKKT, ngày 10/4/2013 (thay thế Quyết định số 112/QĐ-BQLKKT).

- Trên cơ sở chỉ đạo của Đảng ủy BQLKKT tỉnh, cơ quan đã chủ động phối hợp với các Chi bộ, các đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên) tổ chức cho cán bộ, đảng viên công chức, viên chức, người lao động được nghe, phổ biến và học tập về nội dung các chuyên đề về tám gương đạo đức Hồ Chí Minh hàng năm (qua các đợt phổ biến, quán triệt và trong các đợt sinh hoạt hàng tháng, các cuộc họp giao ban cơ quan, hội nghị CBCC, VC..., sinh hoạt đoàn thể với 100% CB, ĐV, CC, VC, LĐ cơ quan tham gia học tập).

- Gắn kết việc học tập, làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan; triển khai thực hiện các biện pháp để đưa việc học tập, làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh thực sự đi vào chiều sâu như: phát động 100% cán bộ, CCVC, LĐ đăng ký tham gia phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, quan liêu và sửa đổi lối làm việc theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh; tham gia bản đăng ký cá nhân về nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân..., cuối năm tổ chức bình xét thi đua, lựa chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu để khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng.

- Phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác trong cơ quan, đơn vị; thường xuyên tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với các hoạt động; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và chấn chỉnh kịp thời đối với các trường hợp có sai sót. Công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo được chỉ đạo xem xét, giải quyết xử lý ngay tại cơ sở, không để xảy ra tình trạng kiến nghị, thắc mắc kéo dài, không có những vấn đề nổi cộm, bức xúc xảy ra.

- Thực hiện khắc phục kịp thời những tồn tại, khuyết điểm; đội ngũ CCVC, LĐ phát huy tốt tinh thần chủ động sáng tạo, làm tốt chức năng tham mưu, đề xuất trong công tác; đoàn kết phấn đấu thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

5. Công tác thông tin, tuyên truyền về việc học tập và làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh; về các điển hình tiên tiến, tám gương người tốt, việc tốt ở cơ quan, đơn vị:

- Trên cơ sở kế hoạch triển khai chỉ đạo thực hiện của các ngành cấp trên, BQLKKT tỉnh đã bám sát các nội dung của kế hoạch để xây dựng kế hoạch tuyên truyền việc học tập và làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh ở cơ quan; xác định thời gian, phương pháp, nội dung trọng tâm cụ thể để triển khai ở từng thời điểm. Đồng thời đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các đoàn thể triển khai công tác tuyên truyền theo kế hoạch đã đề ra.

Các hoạt động tuyên truyền miệng, tuyên truyền qua các phương tiện thông tin hiện đại như internet (trang Website cơ quan), hệ thống eOffice, các mạng xã hội hoặc sao gửi bản giấy... để phổ biến về nội dung chuyên đề học tập và làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh được cơ quan quan tâm, chú trọng, nhiều gương các điển hình tiên tiến được nêu lên để cán bộ, đảng viên,



công chức học tập và noi theo. Trong công tác tuyên truyền đã liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan và từng cán bộ, công chức.

Nhân các ngày lễ, kỷ niệm của Đảng, của đất nước, của tỉnh nhà, đã tổ chức lồng ghép phổ biến, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan bằng các hình thức phong phú, phù hợp (như sinh hoạt tập thể, tổ chức các hoạt động VHVN, TDĐT... để phổ biến, tuyên truyền về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thông qua công tác tuyên truyền đã góp phần thúc đẩy cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và trở thành phong trào sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn cơ quan.

- Việc tuyên dương, đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Xác định đây là một hoạt động thiết thực, là dịp để biểu dương, động viên các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua, trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tạo nên sự lan tỏa về gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn cơ quan. Hàng năm, cơ quan đã tổ chức bình xét, đề nghị biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhìn chung các tập thể, cá nhân được lựa chọn, giới thiệu, đề nghị biểu dương đều đảm bảo các tiêu chí theo quy định, đều là những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, là tấm gương để CCVC khác noi theo⁶.

6. Những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân:

- Khuyết điểm, hạn chế:

+ Việc xây dựng chương trình, phương hướng phấn đấu của cá nhân; việc rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sau học tập các chuyên đề ở các đơn vị trực thuộc còn chậm so với yêu cầu đề ra.

+ Việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ còn ít, nội dung chưa cụ thể.

+ Tinh thần tự giác, ý thức học tập và làm theo của một số ít công chức, viên chức, người lao động chưa cao, chưa thường xuyên.

- Nguyên nhân:

+ Công tác phối hợp giữa cấp ủy, cơ quan, các đoàn thể trong triển khai học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đôi lúc chưa đồng bộ (do sự chỉ đạo của các cấp có sự khác nhau về thời gian triển khai).

⁶ Từ 2011-2015 đã có 08 cá nhân được các cấp biểu dương khen thưởng trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Tỉnh ủy khen thưởng 01 đồng chí; Đảng ủy Khối khen thưởng 03 đồng chí; đề nghị Huyện ủy, UBND huyện khen thưởng 01 đ/c đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 03 năm (2012-2014); nhiều đồng chí được các cấp Công đoàn, cơ quan khen thưởng...)

- Một số Phòng, đơn vị trực thuộc chậm triển khai đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; nội dung phát động chưa mang tính chiều sâu; tiêu chí đánh giá phân loại hàng năm chưa được gắn kết với bản đăng ký phấn đấu của cá nhân.

II. Một số giải pháp thực hiện thời gian tới:

Đề việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thời gian tới đạt hiệu quả cao; cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ chính trị; đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, nâng cao ý thức tự giác trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, tự kiểm tra việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cơ quan, đơn vị; tổ chức sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh theo quy định nhằm kịp thời đánh giá kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, rút kinh nghiệm để nhân rộng mô hình hay, điển hình tiên tiến.

3. Làm tốt công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn kết với các ngày lễ, kỷ niệm bằng những hình thức phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị; tiếp tục đưa nội dung việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ, Đảng bộ, các đoàn thể; không ngừng tăng cường ý thức tự học tập cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức (nhất là đối với thế hệ trẻ).

4. Tiếp tục xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị trong giai đoạn hiện nay. Chú trọng làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Người, nêu cao vai trò, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị nhằm tạo ra phong trào tự học, tự rèn luyện, “mỗi người một việc làm thiết thực”.

5. Thực hiện tốt công tác phê bình và tự phê bình, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên; gắn kết với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Kiên quyết xử lý dứt điểm các tồn đọng, những vấn đề về tư tưởng đạo đức xấu, gây bức xúc trong toàn xã hội.

6. Kết hợp chặt chẽ, tích cực, hiệu quả nội dung học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị với các phong trào khác; động viên khen thưởng kịp thời những gương điển hình tiên tiến nhằm cổ vũ, động viên mạnh mẽ, thiết thực đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.




MỘT SỐ VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH
trong triển khai thực hiện việc học tập và
làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh

*

TT	Số văn bản, ngày tháng năm	Tên văn bản	Ghi chú
1	165-KH/ĐUCS, ngày 28/11/2012	Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh	
2	196-CV/ĐUCS, Ngày 08/3/2012	Về việc hướng dẫn việc học tập chuyên đề tám gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012.	
3	207-KH/ĐUCS, ngày 09/4/2012	Kế hoạch học tập và làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012	
4	210-BC/ĐUCS, ngày 13/4/2012	Báo cáo kết quả xây dựng Chương trình Kế hoạch học tập và làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012; việc rà soát chỉnh sửa, bổ sung chuẩn mực đạo đức và tình hình tổ chức học tập chuyên đề năm 2012	
5	218-CV/ĐUCS, ngày 09/5/2012	về việc xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị.	
6	384-KH/ĐUCS, ngày 20/5/2012	Kế hoạch tuyên truyền kết quả 02 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh	
7	222-CV/ĐUCS, ngày 22/5/2012	Hướng dẫn sơ kết việc học tập và làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2012	
8	230-BC/ĐUCS, ngày 05/6/2012	Báo cáo sơ kết việc học tập và làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2012	
9	237-TB/ĐUCS, ngày 18/6/2012	về việc tham dự Hội nghị giới thiệu các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh	
10	285-CV/ĐUCS, ngày 29/10/2012	Về việc tổng kết việc học tập và làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012.	
11	305-BC/ĐUCS, ngày 19/11/2012	Báo cáo kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012.	



12	315-CV/ĐUCS, ngày 29/11/2012	hướng dẫn tổng kết việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 theo Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị.
13	316-CV/ĐUCS, ngày 29/11/2012	Về việc triển khai thực hiện Công văn số 14-CV/BPGV, ngày 19/10/2012 của Bộ phận giúp việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Tỉnh ủy.
14	38-BC/ĐUCS, ngày 18/3/2013	báo cáo đánh giá 01 năm thực hiện Chỉ thị 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
15	360-TB/ĐUCS, ngày 03/4/2013	Về việc tham dự Hội nghị giới thiệu chuyên đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
16	363-TB/ĐUCS, ngày 03/4/2013	Về việc tham dự Hội nghị giới thiệu chuyên đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”
17	369-KH/ĐUCS, ngày 10/4/2013	Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013
18	373-BC/ĐUCS, ngày 17/4/2013	Báo cáo về giới thiệu những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
19	374-BC/ĐUCS, ngày 25/4/2013	Báo cáo kết quả học tập chuyên đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”
20	94/QĐ- BQLKKT, ngày 10/5/2013	Quyết định ban hành chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.
21	381-CV/ĐUCS, ngày 16/5/2013	về việc triển khai thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/TU, ngày 10/01/2013 của Tỉnh ủy về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
22	382-CV/ĐUCS, ngày 17/5/2013	Về việc thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/ĐUK, ngày 18/3/2013 Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh hướng

		dẫn việc học tập chuyên đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.	
23	383-CV/ĐUCS, ngày 20/5/2013	Về việc hướng dẫn sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW gắn với sơ kết 6 tháng đầu năm 2013 và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh	
24	386-BC/ĐUCS, ngày 24/5/2013	Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW gắn với sơ kết 6 tháng đầu năm 2013 và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh	
25	394-BC/ĐUCS, ngày 10/6/2013	Báo cáo thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (từ khi có Chỉ thị 03-CT/TW đến nay).	
26	395-TTr/ĐUCS, ngày 10/6/2013	Về việc khen thưởng đối với tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh	
27	447-BC/ĐUCS, ngày 20/12/2012	Báo cáo tổng kết, đánh giá năm 2013; sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI); phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 và biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ khi có Chỉ thị 03 đến nay	
28	757-KH/ĐUCS ngày 14/3/2014	Kế hoạch về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014	
29	759-CV/ĐUCS 18/3/2014	Hướng dẫn tiếp tục triển khai thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/TU, ngày 10/01/2013 của Tỉnh ủy	
30	767-CV/ĐUCS ngày 23/4/2014	Công văn về đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014	
31	778-BC/CB ngày 30/5/2014	Báo cáo kết quả tự việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 10-CT/TW	
32	836-BC/ĐUCS,	Về tổng kết, đánh giá năm 2014; sơ kết 04 năm thực	

	ngày 24/11/2014	hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI); phương hướng, nhiệm vụ năm 2015	
33	863-TB/ĐU, ngày 20/01/2015	Thông báo triệu tập cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham dự Hội nghị giới thiệu chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”	
34	865-CV/ĐU, ngày 22/01/2015	hướng dẫn việc học tập và làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2015	
35	866-BC/ĐU, ngày 22/01/2015	Báo cáo kết quả học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”;	
36	63-BC/ĐU, ngày 18/6/2015	Báo cáo kết quả học tập và làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2015	
37	73-BC/ĐU, ng ày 06/8/2015	Báo cáo kết quả việc học tập và làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ theo Chỉ thị số 10- CT/TW	
38	112-BC/ĐU, ngày 20/10/2015	báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Thông báo số 159-TB/HU, ngày 09/4/2012 của Ban Thường vụ Huyện ủy	
39	36-TTr/ ĐUCS, ngày 07/12/2015	Về việc đề nghị khen thưởng đối với 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Học tập và làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh trong 03 năm (2012, 2013, 2014)	
40	136-BC/ĐU, ngày 07/12/2015	Về việc báo cáo kết quả học tập và làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015	
41	186-KH/ĐU, ngày 10/3/2016	tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016	